

Legend Valley Country Club, топ 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam 2024

11:35 27/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ban tổ chức Giải thưởng Vietnam Golf & Leisure Awards 2024 vừa vinh danh sân gôn Legend Valley Country Club là “tốp 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam” và “sân gôn có par 5 hấp dẫn nhất năm 2024”, khẳng định chất lượng và đẳng cấp của điểm đến gôn hàng đầu thế giới đạt chuẩn thi đấu quốc tế, lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hà Nam dành cho cộng đồng trong nước và quốc tế yêu mến môn thể thao này.

Là sản phẩm tinh túy đến từ công ty thiết kế sân gôn số 1 thế giới Nicklaus Design của huyền thoại gôn Gấu Vàng Jack Nicklaus, sân gôn Legend Valley Country Club hài hòa với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng núi đá vôi và khu vực đồng bằng sông Hồng.



Giấy chứng nhận giải thưởng VGLA 2024 của sân Legend Valley Country Club.

Toàn bộ các hệ thống hạ tầng của khu phức hợp từ hệ thống điện, hệ thống cung cấp và thoát nước, hệ thống tưới tiêu... đều được các chuyên gia nước ngoài tham gia và giám sát từ những ngày đầu tiên để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của thế giới.

Chính thức mở cửa từ tháng 5 năm 2023, sân gôn Legend Valley Country Club cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện đại, đẳng cấp và văn minh cho cộng đồng yêu môn thể thao gôn trong nước và quốc tế, đặc biệt là khách du lịch quốc tế khi đến với tỉnh Hà Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân cũng như tăng nguồn thu ngân sách địa phương, trở thành nguồn động lực mới cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam.



Hố gôn tại sân Legend Valley Country Club.

Tiền thân là cuộc bình chọn “sân gôn tốt nhất Việt Nam” được tổ chức hai năm một lần, sau 9 lần tổ chức, từ năm 2022 sự kiện được nâng lên thành “Giải thưởng Golf và Giải trí Việt Nam - Vietnam Golf & Leisure Awards” với sự đa dạng về tiêu chí và hạng mục bình chọn dành cho các ứng viên ở hai lĩnh vực sân gôn và dịch vụ gôn.

Năm nay, các độc giả của Tạp chí Vietnam Golf & Leisure bình chọn trên các phương tiện truyền thông trong 3 tháng, sau đó ban giám khảo tiến hành khảo sát thực tế và chấm điểm trong 2 tháng với 19 hạng mục sân gôn và 9 hạng mục dịch vụ gôn.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/legend-valley-country-club-top-10-san-gon-tot-nhat-viet-nam-2024>

